

TIẾP XÚC CỬ TRI...

(Tiếp theo trang 1)

đã lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân, quyết định lùi việc thông qua Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và một số dự thảo luật khác để điều chỉnh cho phù hợp...

người dân được sử dụng nước sạch. Trong sản xuất nông nghiệp, cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ có chính sách đặc biệt ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp thuê đất đầu tư sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghệ cao...



Đại biểu cử tri dự tiếp xúc tại điểm xã Thụy Duyên (Thái Thụy).

công nghệ lò đốt, xử lý nghiêm các trường hợp gây ô nhiễm môi trường. Siết chặt quản lý đất đai, tài nguyên, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Về chính sách xã hội, các đại biểu cử tri kiến nghị cần minh bạch, rõ ràng hơn trong việc xét chế độ cho nạn nhân chất độc da cam/Đioxin; bảo đảm chi trả đúng người, đúng đối tượng. Giảm tuổi được hưởng chế độ cho người cao tuổi từ 80 xuống 75. Nâng phụ cấp cho cán bộ thôn, tổ dân phố...

đục, tránh thừa thiếu cục bộ, nhất là sau khi thực hiện sáp nhập các trường THCS và tiểu học. Siết chặt quản lý, bảo đảm an toàn về sinh thực phẩm, đặc biệt trong các khu công nghiệp và các trường học.

Các đại biểu cử tri cũng kiến nghị cần quyết liệt hơn trong công tác phòng, chống tham nhũng, phát hiện sớm, xử lý dứt điểm các vụ việc tham nhũng. Thực hiện tốt công tác cán bộ, kiên quyết loại bỏ những cán bộ, công chức làm việc không hiệu quả ra khỏi bộ máy nhà nước...

Không thể xuyên tạc, phủ nhận Luật An ninh mạng

(qnd.vn) Tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV, sau nhiều phiên thảo luận cận kề, thẳng thắn, công khai, trong đó có tiếp thu nhiều ý kiến trực tiếp và gián tiếp của cử tri cả nước, ngày 12/6/2018, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật An ninh mạng với tỷ lệ cao (86,86% đại biểu Quốc hội tán thành).

Không thể phủ nhận những tiện ích mà internet và mạng xã hội mang lại cho đời sống con người nói riêng, nhân loại nói chung. Tuy nhiên, bên cạnh đó, mỗi con người, mỗi quốc gia, dân tộc cũng phải đối diện với những thách thức không nhỏ và phức tạp mà internet, mạng xã hội mang lại...



Ảnh minh họa

Bởi vậy, cần phải có một chế tài nghiêm minh đối với việc sử dụng internet, mạng xã hội nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng. Đó là lý do vì sao Luật An ninh mạng được Quốc hội Việt Nam thông qua với sự nhất trí cao.

Thế nhưng trên internet, mạng xã hội, một số người không nghiên cứu chu đáo luật này, một số kẻ xấu đã cố tình xuyên tạc, bôi nhọ Luật An ninh mạng bằng những lý do mơ hồ, hoặc suy diễn với dụng ý xấu. Chẳng hạn họ cho rằng Luật An ninh mạng "xâm phạm quyền riêng tư"; "xâm phạm quyền tự do ngôn luận"; "cướp đi quyền sử dụng internet của người dân"...

Ở Việt Nam, những cuộc gây rối, xuyên tạc an ninh quốc gia, phá hoại tài sản nhà nước, cản trở người thi hành công vụ xảy ra ở Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh... lấy lý do phản đối dự án luật về đặc khu cho thấy những thế lực chính trị xấu, trong đó có cả nước ngoài đã thông qua internet, mạng xã hội chỉ đạo những phần tử lưu manh, nghiệp vụ, không công ăn việc làm tìm cách tấn công thông tin xuyên tạc về dự luật này để kích động người dân xuống đường chống chính quyền nhân dân.

dân và hạn chế các quan hệ tin dâm ô, đối trụy, tội ác; phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc... (5) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội... (6) Lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi" (Điều 8).

Những bản khoản, lo lắng về Luật An ninh mạng vì phạm Hiệp định WTO, CPTPP và các doanh nghiệp mạng lớn như Google, Facebook sẽ rời khỏi Việt Nam có đúng không? Câu trả lời là "không". Theo Tờ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam cho biết, các hiệp định cơ bản của WTO (Hiệp định GATT, Hiệp định GATS) mà Việt Nam tham gia và Hiệp định CPTPP đều có điều khoản ngoại lệ về an ninh. Theo đó, Việt Nam có quyền yêu cầu các doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, internet và các dịch vụ trên không gian mạng tại Việt Nam - đặt máy chủ ảo tại Việt Nam là hoàn toàn hợp pháp. Được biết, cho đến nay đã có hơn 18 quốc gia thành viên của WTO (trong đó có Hoa Kỳ, Canada, Australia, Đức, Pháp) quy định bắt buộc các doanh nghiệp mạng phải lưu trữ dữ liệu trong lãnh thổ quốc gia mình.

Còn các trang mạng lớn như Google, Facebook đã có mặt tại Việt Nam thì sao? Việt Nam hiện xếp ở vị trí thứ 7 trên thế giới, Thành phố Hồ Chí Minh cũng nằm trong top 6 thành phố có người dùng Facebook đông nhất, với 14 triệu người dùng. Như vậy, trong top 10 nước có lượng người dùng Facebook đông nhất thế giới thì có tới 4 quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á, bao gồm: Indonesia, Philippines, Việt Nam và Thái Lan. Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam, hiện nay, Google và Facebook đang lưu trữ dữ liệu của cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam tại trung tâm dữ liệu đặt ở Hồng Kông (Trung Quốc) và Singapore. Luật An ninh mạng có hiệu lực thì các doanh nghiệp này phải chuyển lưu trữ dữ liệu về Việt Nam là hoàn toàn khả thi.

Như vậy, xét về lợi ích quốc gia, dân tộc, bao gồm cả quan hệ quốc tế, Luật An ninh mạng không chỉ bảo vệ, bảo đảm tốt hơn độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia (trên không gian điện tử) mà còn tạo điều kiện bảo đảm tốt hơn lợi ích quốc gia dân tộc. Đây là điều quan trọng nhất đối với mỗi nhà nước trong điều kiện internet, mạng xã hội đang phát triển như vũ bão. Nếu như cá nhân, doanh nghiệp có tổn kém thêm đôi chút chi phí trong thực hiện Luật An ninh mạng thì cũng phải chấp nhận vì lợi ích lớn hơn, lâu dài hơn của đất nước, suy cho cùng cũng là lợi ích bảo đảm sự bình yên cho xã hội, gia đình và cho mỗi người.

Xét về quyền và lợi ích cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, Luật An ninh mạng hoàn toàn không hạn chế về quyền và lợi ích của nhóm đối tượng trên. Vì chế tài của Luật An ninh mạng chỉ áp dụng đối với những hành vi phạm tội (thông qua lợi dụng internet, mạng xã hội - Điều 8). Luật An ninh mạng chỉ cho phép cơ quan chức năng điều tra, làm rõ chủ thể nguồn thông tin xấu độc khi cần thiết mà thôi. Tuy nhiên, đối với những kẻ xấu và đang có những âm mưu, kế hoạch lợi dụng internet, mạng xã hội để chống lại Nhà nước Việt Nam hoặc làm tổn thương đến công dân, thì Luật An ninh mạng là một chế tài nghiêm khắc.

Như vậy, đối với mọi người, hoàn toàn không có chuyện Luật An ninh mạng "xâm phạm quyền riêng tư"; "xâm phạm quyền tự do ngôn luận"; "cướp đi quyền sử dụng internet của người dân" như có kẻ đang xuyên tạc, phủ nhận.

BÁO THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Báo Thái Bình yêu cầu các phòng chuyên môn và từng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần Kết luận số 23 và Thông tri số 10. Mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động cần nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, chủ động đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống. Chủ động nâng cao chất lượng thông tin truyền, bảo đảm yêu cầu thời sự, chuẩn mực của các ấn phẩm. Thời gian tới, Báo Thái Bình sẽ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý và phóng viên, biên tập viên về các nội dung truyền truyền nhằm góp phần nâng cao trách nhiệm của người làm báo và chất lượng truyền truyền của Báo Thái Bình.

Sáng ngày 18/6, tại Báo Thái Bình, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp năm 2017.

Cuộc thi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức. Nhóm tác giả: Phan Lợi, Mai Thư, Mạnh Thắng đã đạt giải A thế loại báo in với tác phẩm "Tích tụ ruộng đất - phương thuốc vàng tạo sinh khí trên cánh đồng".

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương thành tích đạt được của các cá nhân đạt giải nói riêng, Báo Thái Bình nói chung. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới Báo Thái Bình sẽ có thêm nhiều tác phẩm có chất lượng cao về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

ỨNG PHÓ VỚI ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI...

(Tiếp theo trang 1)

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành: Thông báo cho chủ và thuyền trưởng các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng đi chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản; thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến của áp thấp nhiệt đới trên các phương tiện thông tin đại chúng, giữ liên lạc với thuyền trưởng và chủ các phương tiện tàu thuyền nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

KIẾN XƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

các địa phương lựa chọn các cây trồng phù hợp, bố trí công thức luân canh, trồng xen, gối vụ hợp lý như xen ngô với họ đậu; gối vụ với màu hè để đạt được kết quả cao nhất. Ngoài ra, để việc sản xuất cây màu vụ hè thu đạt được kết quả cao, huyện cũng khuyến khích các địa phương chủ trương gieo trồng các nhóm dưa, bí và nhóm rau chịu nhiệt như su hào, cà chua và đậu ăn quả các loại...

FIFA Fan Fest thu hút hơn 1 triệu lượt người chỉ trong vòng bốn ngày



(vietnamplus.vn) Theo số liệu thống kê do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố ngày 17/6, đã có hơn 1 triệu lượt người tham gia Lễ hội cổ động viên FIFA World Cup 2018 (FIFA Fan Fest) trong bốn ngày đầu tiên Vòng chung kết giải đấu chính thức khởi tranh.

FIFA Fan Fest được tổ chức ở tất cả 11 thành phố đăng cai của nước Nga. Đây là nơi các cổ động viên có thể tới giao lưu và xem miễn phí các trận đấu được truyền hình trực tiếp qua các màn hình khổng lồ được bố trí sẵn.

Theo hãng tin Tass của Nga, Fan Fest ở thủ đô Moskva được tổ chức ngay trước tòa nhà chính của trường Đại học Moskva từ ngày 10/6.

56 trận cầu đỉnh cao trong khuôn khổ World Cup 2018 đều được chiếu trên màn hình lớn trong suốt thời gian diễn ra giải bóng đá lớn nhất hành tinh này.

Năm nay là năm đầu tiên World Cup đến với Xứ sở Bạch dương. World Cup 2018 khai màn từ ngày 14/6 và sẽ kéo dài tới hết ngày 15/7, với tổng cộng 64 trận đấu giữa 32 đội tuyển quốc gia xuất sắc nhất thế giới, diễn ra tại 12 sân vận động ở 11 thành phố đăng cai.

THÔNG BÁO TIN TRÚNG THƯỞNG XỔ SỐ MIỄN BẮC

Bộ 15 vé giải Nhất xổ số miễn Bắc Trị giá 150 triệu đồng Mở thưởng ngày 13 tháng 6 năm 2018 Số trúng thưởng: 30381

Đã ra thưởng tại Thái Bình. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo tới toàn thể quý khách hàng và chúc mừng quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng. Kính mời khách hàng đến phòng xổ số các huyện hoặc Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình tại: Số 03, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình để đăng ký lĩnh thưởng. Công ty trả thưởng nhanh gọn, đầy đủ. Mọi thông tin cá nhân được bảo đảm bí mật khi khách hàng có yêu cầu.

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH